

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560

โลกธุรกิจ - คลังสั่งรสน.อ้อมรายย่อย ป้องกันความเสี่ยงพิษค่าบาทผันผวน



นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่มีความผันผวนขณะนี้ มีสาเหตุมาจาก ตลาดเงินหลักยังมีความไม่มั่นคง นักลงทุนจึงย้าย เงินทุนมาในไทย ซึ่งเป็นตลาดเงินทุนใหม่ที่มีความ มั่นคงสูง จึงส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ซึ่งธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็กำลังดูแลอยู่ โดยลดปริมาณ การออกพันธบัตรระยะสั้นเพื่อไม่ให้มีการเก็งกำไรหรือ

เกิดการผันผวนมากเกินไป แต่กระทรวงการคลังจะไม่เข้าไปแทรกแซง

“แต่ก็อยากฝากให้ผู้ประกอบการที่ ทำการค้าขายกับต่างชาติ เข้ามาทำประกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยนไว้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดทุนจากค่าเงิน ซึ่งเป็นวิธีที่ธุรกิจรายใหญ่ทำกัน”

ขณะเดียวกันก็มีนโยบายให้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ให้การ ช่วยเหลืออัตราแลกเปลี่ยนแก่ลูกค้ารายย่อยเช่นมี การไปซื้อค่าเงินในอัตราที่เหมาะสมและจากนั้น นำไปขายต่อให้กับธุรกิจรายย่อยโดยแนวทางนี้ยังอยู่ ได้ดำเนินการมาแล้วแต่ยังไม่เสร็จซึ่งหลังจากนี้ จะต้องมีการเดินหน้าต่อ

ด้านนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารให้ความ ช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารอยู่แล้ว โดยไม่เรียกหลักประกันเพิ่มเติม และลดค่าธรรมเนียมในการซื้อ เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ส่วนจะออกมาตราการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารพาณิชย์รายอื่น ๆ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่อนุญาต และต้องหารือกับกระทรวงการคลังและธปท.ต่อไป

นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงินธปท.กล่าวว่า ในขณะนี้ประเทศไทยยังมี พื้นฐานเศรษฐกิจที่ดี โดยเฉพาะภาครัฐที่มีนโยบายในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม ธปท.ยังเล็งเห็นโอกาสที่จะมีเงินไหลเข้ามาลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และไทยจะเริ่มแคบลง

“ในเรื่องส่วนต่างดอกเบี้ย ผมคงบอกไม่ได้ว่ามันจะทำให้มีเงินไหลเข้า หรือไหลออกหรือไม่ เพราะว่าตอนนี้ สถานการณ์มันไม่เหมือนกับหลักการ ที่เราเรียนมาว่า หากธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด ขึ้นดอกเบี้ย แล้วจะมีเงินไหลออก เพราะที่ผ่านมามักทุกคนก็คาดการณ์ผิดไป การคาดการณ์ก็เป็นแค่ ทฤษฎี แต่มันต้องดูเหตุการณ์จริง หรือบางครั้งหากตลาดคาดการณ์ไว้แล้วว่าเฟดจะขึ้นก็ทำให้ไม่มีผล อะไรกับตลาดก็ได้”นายเมธี กล่าว

เลาะรั้วเกษตร : ผลงานกับจีดีพี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ บอกว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒนา รายงานการประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ซึ่งตั้งแต่ปี 2557-2558 ตีตกมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุภัยแล้ง เพิ่งจะมาฟื้นตัวในปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2560 ที่จีดีพีขยายตัวสูงจนน่าแปลกใจ จากตีตกกว่าร้อยละ 5 ในปี 2558 กลายมาเป็นร้อยละ 7 ใน 3 เดือนแรกของปี 2560 เรียกว่าโตพรวดพราดกันเลยทีเดียว...ไม่ธรรมดาจริง ๆ

ที่ว่าไม่ธรรมดาเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ บอกต่อว่า ที่จีดีพีขยายตัวสูงกว่าร้อยละ 7 แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการภาคการเกษตรมาถูกทางแล้ว ไม่ว่าจะเปลี่ยนโครงการแปลงใหญ่ หรือโครงการประชารัฐ มีส่วนช่วยผลักดันจีดีพีภาคเกษตรให้ขยายตัวสูงขึ้นมาก....ท่านช่างเชื่อมโยงได้ดีจริง ๆ จีดีพีตีตกเพราะภัยแล้ง จีดีพีขยายตัวสูงขึ้นเพราะฝีมือคนบริหารจัดการ.....ว่ากันไป

เชื่อ..เชื่อว่าจีดีพีขยายตัวสูงขึ้นในไตรมาสแรกของปีนี้ เพราะดูราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ แล้วยังไม่มีปัญหา ยกเว้นราคายางที่ลดลงในช่วงนี้ ระยะเวลาเป็นฤดูกาลของผลไม้ ผลไม้ราคาดีเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ทุเรียน มังคุด เงาะ ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ แม้ปริมาณผลผลิตจะมากพอ ๆ กับปีที่ผ่านมา หรือมากกว่า แต่ผลไม้ทุกชนิดไม่มีปัญหาด้านการตลาด เพราะสามารถส่งออกได้มาก ในประเทศก็ไม่ล้นตลาดจนทำให้ราคาตกต่ำ

ที่ไม่ค่อยเชื่อก็คือ จีดีพีสูงขึ้นเป็นผลจากโครงการแปลงใหญ่ และโครงการประชารัฐแม้จะมีตัวเลขว่าเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,100 บาท เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,400 บาท แต่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสองดังกล่าวมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนเกษตรกรทั้งประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรน่าจะหาตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการแปลงใหญ่ และโครงการประชารัฐ ดูบ้างว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไร

เกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมโครงการอะไร แต่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต้องการ ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นได้ เพราะสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวย มีเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เคยเผชิญมาในปีที่ผ่านมาได้ เกษตรกรกลุ่มนี้ก็มีส่วนช่วยให้จีดีพีสูงขึ้นได้เช่นกัน

ไม่ได้ว่าโครงการแปลงใหญ่ และโครงการประชารัฐไม่ดี ถ้าท่านว่าดีก็ทำไปเถิด แต่โครงการทั้งสองเพิ่งดำเนินการอย่างจริงจังมาไม่เท่าไร แปลงใหญ่เพิ่งจะมาเอาจริงเอาจังในปี 2560 ประชากรรัฐก็ทำมาเพิ่งครบปี จะด่วนสรุปว่า 2 โครงการส่งผลให้จีดีพีขยายตัวสูงขึ้นมากมายจึงไม่ค่อยสนใจสักเท่าไร

ไหน ๆ ก็ไหน ๆ พุดถึงผลไม้มาแล้ว ถ้าไม่พุดถึงทุเรียนก็จะดูอะไร ปีนี้ต้องถือเป็นปีทองของทุเรียน ราคาสูง คุณภาพดี แม้ในตอนต้นฤดูจะมีปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนขายอยู่บ้าง เป็นธรรมดาของพ่อค้าเหมาสวน และชาวสวนที่ไม่มีคุณธรรมเห็นแก่รายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ เพียงไม่กี่ราย ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบควรขึ้นแบล็กลิสต์ไว้ มาถึงตอนนี้ก็คงเห็นแล้วว่าราคาผลผลิตในฤดูไม่ได้ตกต่ำแต่อย่างใด

เพราะตลาดมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว ถ้าจะอดใจสักนิด รอเวลาให้ผลผลิตสุกแก่ได้ที่จึงเก็บเกี่ยว ก็จะไม่ทำให้ผู้บริโภคผิดหวัง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานว่า ปีนี้ตลาดต่างประเทศสนใจทุเรียนไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ฮองกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมีตลาดใหม่คือเกาหลีใต้ ทำให้ความต้องการทุเรียนมีเพิ่มสูงขึ้น...น่าดีใจแทนชาวสวนทุเรียนที่ตลาดต่างประเทศเขายังเชื่อมั่นในคุณภาพของทุเรียนไทยส่วนใหญ่อยู่

ตลาดคืออย่างนี้ ชาวสวนต้องรักษาคุณภาพ และชื่อเสียงทุเรียนไทยไว้ให้เหนียวแน่น.....อย่าให้ใครมาแย่งฉายา “ราชาแห่งผลไม้” ของทุเรียนไทยไปที่เดียวเชียว....ไม่เช่นนั้น จิตพิภภาคเกษตรจะร่วงยาวไปเลย

แหว่นขยาย